

คุรุสภาคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562

● นำเสนอเมื่อ 13 ก.ค. 2562

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดเปิดคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภาษาไทยดีเด่นจำนวนไม่เกิน 50 คน จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประกอบด้วย 1) เป็นครูหรืออาจารย์ประจำซึ่งสอนภาษาไทยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ปฏิบัติการสอนในวิชาภาษาไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ 2) ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3) บุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ ความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ 4) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน 5) มีมนุษยสัมพันธ์และให้ความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 6) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และ 7) ไม่เคยได้รับรางวัลการยกย่องเป็นครูภาษาไทยดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมหรือการปรับปรุงพัฒนาการสอน ผลงานวิชาการ และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน



การเสนอรับการคัดเลือก มี 2 วิธี คือ 1) เสนอชื่อด้วยตนเอง และ 2) เสนอชื่อจากบุคคล องค์กร หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา/คณบดี รับรอง ลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้ ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่ให้บุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเสนอผลงานซ้ำอีก

การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานของครูภาษาไทยที่เสนอเพื่อรับการคัดเลือก (ตอนที่ 1) 2) สรุปผลงานทุกประเภทที่ต้องการให้คณะกรรมการพิจารณาโดยย่อให้เห็นภาพของการใช้รวมภาคผนวก จำนวนไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 เป็นรูปเล่มจำนวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บันทึกเป็นไฟล์ PDF ลงใน CD หรือ DVD หรือ Flash Drive ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน 3) ผลงานวิจัย ตำราแบบเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แบบผลงานฉบับจริง ไม่เกินจำนวน 2 ชิ้นงาน ผู้เสนอผลงานระดับอุดมศึกษามีผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 4) ผลงานนวัตกรรมจัดการเรียนการสอน หรือการปรับปรุงพัฒนา หากมีเอกสารที่จำเป็นประกอบเพิ่มเติมส่งไม่เกิน 10 หน้า และ 5) ผู้เสนอผลงานต้องบันทึกวีดิทัศน์การสอนจริง ความยาว 40-50 นาที แนบมากับผลงาน พร้อมส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของคาบที่สอน บันทึกลงแผ่น CD หรือ

DVD หรือ Flash Drive หรืออัฟไฟล์ วิดีทัศน์ บน Youtube ส่งลิงก์มาพร้อมกับแผ่น CD หรือ DVD หรือ Flash Drive จัดส่งมาพร้อมกัน

วิธีดำเนินการคัดเลือก ให้หน่วยคัดเลือกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประเทศ และให้ส่งประกาศผลการคัดเลือกฯ แบบรายงานประวัติและผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป ทั้งนี้ ให้มีการคัดค้านตามวิธีการที่หน่วยงานคัดเลือกกำหนด กรณีมีผู้คัดค้าน ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล หากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืน แล้วแต่กรณี ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2562 และกำหนดมอบรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ในงานวันครู พ.ศ. 2563

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

[แบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2562](#)
[แบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2562](#)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.ksp.or.th/ksp2018/2019/07/6844/